

HỘI THI DÂN VŨ THỂ THAO CẤP TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội thi dân vũ thể thao cấp tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng

ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Tham gia hội thi có 16 đội được lựa chọn qua vòng thi cấp huyện, thành phố. Với chủ đề “Vũ điệu khỏe, đẹp”, các tiết mục dân vũ thể thao đồng đội được thực hiện trên nền nhạc là

các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình. Với tinh thần nhiệt huyết, sự đầu tư, chuẩn bị công phu, các tiết mục biểu diễn của các đội thi đều sôi nổi, vui tươi, bảo đảm đúng thể lệ của hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của Hội LHPN xã Vũ Đông (thành

phố Thái Bình); giải nhì cho đội thi của Hội LHPN xã Đông Động (Đông Hưng); 9 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội thi. Tiết mục của đội thi giành giải nhất và giải nhì sẽ được gửi dự thi hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Hội thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích để hội viên, phụ nữ rèn luyện thể dục

thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đồng thời, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh về hoạt động hội phụ nữ và những đóng góp của hội viên, phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

QUẦN PHỤ...

QUẦN PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, là những tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Trong dịp 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trao tặng số 211 Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 208 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 - 65 năm tuổi đảng.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

đồng thời chỉ đạo các hội thành viên tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tích cực hưởng ứng, công tâm, khách quan, có trách nhiệm cao trong việc ghi phiếu điều tra, khảo sát.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai các nội dung quan trọng trong quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh với Ngân hàng Nhà nước tỉnh và 26 ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung liên quan đến chương trình phát động cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội”; tổng kết công tác hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

KIỂM TRA CHỐNG KHAI THÁC IUU...

(Tiếp theo trang 1)

cảng cá Tân Sơn chưa thực hiện được công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng theo quy định; một số tàu cá có tính vi phạm khai thác IUU nhưng vẫn được xuất bến và hoạt động khai thác trên biển.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra nhấn mạnh chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EC là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh; vì vậy, huyện Thái Thụy cần huy động cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tập trung xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của ngư dân, tổ chức ký cam kết trong thực hiện khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU; nâng cao công tác quản lý, giám sát tàu cá ra, vào cảng. Nghiêm cấm không cho khai thác trên biển đối với các tàu cá đang vi phạm 14 điều chống khai thác IUU. Huyện cần xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm triển khai chấn chỉnh công tác chống khai thác IUU ở các xã, thị trấn; khẩn trương xây dựng phương án nạo vét luồng vào cảng cá Tân Sơn bảo đảm tính khả thi, bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện công bố mở cảng cá loại II theo quy định. Chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ ngư dân trong duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHTN

Sáng ngày 17/5, Vụ Bảo hiểm xã hội - Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, người lao động và người sử dụng lao động của các doanh nghiệp đã được đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội - Cục Việc làm thông tin những quy định mới về chính sách BHXH, BHTN trong năm 2022; những lưu ý trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH; chính sách BHTN theo quy định của Luật Việc làm và tình hình thực hiện.

Các nội dung được người lao động, người sử dụng lao động quan tâm và đặt câu hỏi chủ yếu liên quan đến mức hưởng BHTN, thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoài... Những băn khoăn, thắc mắc của người lao động, người sử dụng lao động đã được đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội - Cục Việc làm giải đáp cụ thể.

Thông qua hội nghị giúp người lao động và người sử dụng lao động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm. Từ đó, đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội - Cục Việc làm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động để nghiên cứu, đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH, BHTN.

THU HOÀI

Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em dự kiến tổ chức sáng ngày 22/5

Chiều ngày 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tỉnh Thái Bình năm 2022.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng ngày 22/5/2022 tại khu liên hợp thể thao Đại Thành Long, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) với sự tham gia của hơn 600 thiếu nhi, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Thư. Về hình thức tổ chức sẽ lồng ghép lễ phát động trẻ em tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước với lễ thức khai mạc hè và ngày Olympic trẻ em, tổ chức di bộ, đồng diễn thể dục, các trò chơi vận động, các hội thi, giải thi đấu thể thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ đa dạng, phong phú nhằm tạo sự lan tỏa về phong trào tập luyện thể dục thể thao, phong trào học bơi, phòng, chống đuối nước và tháng hành động vì trẻ em.

TÚ ANH

HƯNG HÀ Tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022

Sáng ngày 17/5, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022.

Tham gia hội thao có trên 500 vận động viên đến từ 35 công đoàn cơ sở là các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các xã, thị trấn trong huyện. Các vận động viên tranh tài ở 2 môn thi đấu gồm: kéo co và cầu lông. Hội thao là dịp để các công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển phong trào thể dục thể thao với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao cờ toàn đoàn và giải nhất, nhì, ba ở các nội dung của từng môn thi đấu cho các đội xuất sắc.

THANH THUY

Sẵn sàng triển khai phân cấp đăng ký xe cho công an cấp huyện, xã vào ngày 21/5

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là Thông tư 15). Theo đó, từ ngày 21/5/2022 công an cấp huyện, thành phố sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe ô tô; công an xã, thị trấn sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe máy.

Thông tư 15 quy định công an xã (đối với các xã đã điều kiện phân cấp theo quy định của Bộ Công an) thực hiện việc đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thường trú, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa bàn. Đồng thời, sẽ tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Trung tá Vũ Thị Hồng Vân, Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Để thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát tổng thể, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, sẵn sàng triển khai việc phân cấp đăng ký xe cho công an cấp huyện, cấp xã từ ngày 21/5/2022. Ngay từ đầu tháng 5, Phòng Cảnh sát giao thông các huyện, thành phố 4 chuyên đề về cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký xe; những nội dung cơ bản của Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các trình tự, quy trình đăng ký, cấp biển số xe ô



Thực hành đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an huyện Quỳnh Phụ.

tô, mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Sau phần lý thuyết, các đồng chí tham dự tập huấn sẽ được thực hành đăng ký, cấp biển số và giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện.

Đồng Phương là 1 trong 4 xã của huyện Đông Hưng đủ điều kiện để thực hiện việc đăng ký, cấp biển số phương tiện theo quy định mới của Bộ Công an. Vì vậy, ngay khi kế hoạch được triển khai, Công an xã Đông

Phương đã tích cực tham gia tập huấn cũng như chuẩn bị các hệ điều kiện về cơ sở vật chất như: máy tính, thiết bị kết nối mạng, nút bấm biển số, máy in, máy ép plastic... Đồng thời, niềm hứng khởi khai các thủ tục hành chính, lệ phí, quy trình thực hiện đăng ký xe để người dân nắm bắt và thực hiện. Đại úy Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an xã Đông Phương (Đông Hưng) cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị để thực hiện

việc đăng ký, cấp biển số cho các phương tiện tại công an xã đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi tích cực trang bị những điều kiện cần thiết nhất để bảo đảm cân bộ, chiến sĩ chủ động, sẵn sàng thực hiện việc đăng ký, cấp biển số đúng trình tự, quy trình.

Qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh có 49 công an cấp xã đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe theo Thông tư 15 của Bộ Công an. Trong đó, huyện Vũ Thư có 12 xã, Hưng Hà 11 xã,

NGUYỄN THỜI

VŨ THƯ

Nhiều nơi tái diễn họp chợ ở lòng, lề đường

Tình trạng biến lòng, lề đường thành nơi họp chợ tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Vũ Thư đã diễn ra từ nhiều năm nay. Mặc dù các cơ quan chức năng, các địa phương đã nhiều lần huy động lực lượng giải tỏa nhưng sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng vi phạm lại tiếp tục tái diễn, gây mất trật tự an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tuyến đường tỉnh ĐT.454 đoạn qua địa bàn xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư có lòng đường, lề đường hẹp, trong khi lưu lượng phương tiện giao thông thường xuyên cao. Đặc biệt, đoạn qua địa bàn thôn Bùi Xá, ngoài các hộ kinh doanh hai bên đường còn hình thành các điểm chợ cóc tự phát ngay tại lề đường, lòng đường. Hầu hết các trường họp bán hàng tại đây là nông dân địa phương, bày bán các sản phẩm nông sản do gia đình trực tiếp sản xuất. Lề đường chỉ rộng gần 1m nên việc mua bán hàng hóa diễn ra ngay tại lề đường, lòng đường. Vào thời gian cao điểm, mật độ phương tiện cao, điểm chợ tự phát này gây mất trật tự an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Lăng cho biết: Chính quyền phối hợp với Công an xã mỗi tuần 2 lần tiến hành nhắc nhở, giải tỏa, tạm thu giữ phương tiện, biển quảng cáo, hàng hóa nhưng thời điểm không thấy lưu lượng chức năng tuần tra thì bà con lại bày bán hàng hóa tràn



Người dân bày bán nông sản tại lòng, lề đường của tuyến đường tránh S1, quốc lộ 10, địa bàn xã Minh Quang (Vũ Thư).

lan. Cái khó là xã không đủ nhân lực trực liên tục ở các tuyến đường; người vi phạm hầu hết là nông dân địa phương; việc xử lý vi phạm mới chỉ dừng lại ở tạm giữ phương tiện, hàng hóa.

Tuyến đường tránh S1, quốc lộ 10 cả ngày và đêm luôn có nhiều loại phương tiện, đặc biệt là các xe trọng tải lớn như công-ten-nơ, xe đầu kéo tham gia giao thông với tốc độ khá cao. Mặc dù vậy, đoạn qua địa bàn xã Minh Quang, nhiều nông dân địa phương vẫn bày bán các

loại nông sản như: dưa hấu, dưa lê, ngô, khoai, rau... ngay tại lề đường, lòng đường. Bán hàng ngay cạnh biển báo “cấm họp chợ”, bà Phạm Thị T, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang giải thích: Chúng tôi biết bán hàng tại lòng, lề đường như này là sai nhưng ở đây có nhiều khách tỉnh ngoài đi ngang qua nên dễ bán nông sản hơn, giá cao hơn ở chợ. Chính quyền, lực lượng tuần tra cũng không thấy hàng tuyến đến không cho bán hàng nhưng tranh thủ lúc nào họ không đến

thì chúng tôi lại bày bán. Biết là bán hàng ở lòng đường, lề đường, quốc lộ rất nguy hiểm, mất an toàn nhưng nhiều lúc tôi cứ tặc lưỡi làm liều.

Chính cái “tặc lưỡi làm liều” của những người bán hàng tại lòng, lề đường kéo theo hiểm nguy, lo lắng cho những người tham gia giao thông. Anh Đỗ Văn Dân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tôi là tài xế công-ten-nơ chỉ hàng tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng nên thường xuyên tham gia giao

thông qua đoạn đường này. Do bà con bày bán hàng hóa ở lòng, lề đường nên không đi lướt, phương tiện đi trước bắt buộc phải dừng đỗ, tấp xe vào lề đường đột ngột để mua hàng khiến xe tôi phải phanh gấp. Vấn đề đặt ra, nếu tôi không phanh xe kịp thì đã xảy ra tai nạn. Với góc nhìn của tài xế, tôi cho rằng nông dân bán hàng tại lòng, lề đường quốc lộ như thế này là vô cùng liều mạng, gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và cả người tham gia giao thông.

Tình trạng biến lòng, lề đường thành nơi họp chợ, bày bán hàng quán diễn ra khá phổ biến ở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Vũ Thư. Nguyên nhân trước hết do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, thường tái phạm khi không có lực lượng chức năng tuần tra nhắc nhở. Một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, liên tục để ngăn ngừa, giải tỏa các trường hợp vi phạm hoặc không đủ nhân lực để giám sát, xử lý, vì vậy tình trạng họp chợ, buôn bán ở lòng, lề đường thường tái diễn. Để giải quyết tình trạng này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương. Ngoài ra, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, chủ hộ kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để làm nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa. Người tiêu dùng cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, kiên quyết từ chối, không mua bán, trao đổi hàng hóa tại lòng, lề đường.

QUYNH LƯU